



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1912
ที่ อว 0626.1/ว153 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2562

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 มีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

มติที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ โดยมีข้อเสนอ หน้า 3 การวิเคราะห์ SWOT ในส่วนของ Threats ภัยคุกคาม ควรระบุให้ชัดเจนว่ากฎหมายใด เช่น พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

มติที่ประชุม เห็นควรเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ตามที่งานประกันคุณภาพเสนอ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ตัวบ่งชี้ที่ 4 ข้อ 4.2 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พบว่าบางหลักสูตรไม่ได้คะแนน หรือคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ดังนั้น ขอให้ทุกหลักสูตรตั้งเป้าหมายในการพัฒนาว่าปีต่อไปควรได้คะแนนเพิ่มขึ้น

2. หลักสูตรที่มีนักศึกษาเรียนน้อย พบว่าอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีจำนวนมาก ส่วนหลักสูตรที่มีนักศึกษาเรียนจำนวนมาก อาจารย์ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยควรขับเคลื่อน 2 เรื่องไปพร้อมกัน ดังนั้น ควรให้แต่ละสาขาจัดทำแผนเพื่อพัฒนาอาจารย์และพัฒนาหลักสูตรควบคู่กัน

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม เห็นควรดำเนินการตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการเปลี่ยนชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


มติที่ประชุม เห็นควรให้มีการเปลี่ยนชุดครุยจากเดิม เป็น ครุยทึบสีแดง - เหลือง และมอบหมายให้อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ช่วยออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องต่อไป


ระเบียบวาระที่ 4.6 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มอบหมายให้กำกับดูแลและรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน อาคารสำนักงาน และภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร

มติที่ประชุม เห็นควรให้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มอบหมายให้กำกับดูแลและรับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน อาคารสำนักงาน และภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะและแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

1. ตารางผู้รับผิดชอบ ควรใส่ชื่อ ไม่ควรใส่ตำแหน่ง
2. แต่ละคณะควรมีการสำรวจห้องเรียนว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร อุปกรณ์ในห้องเรียนมีสิ่งใดชำรุด เช่น เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เก้าอี้ และควรปรับเปลี่ยนให้อาจารย์และนักศึกษา
3. โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่ ขอให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดหา เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณคงคลังเพิ่มเติม แต่หากหน่วยงานใดต้องการของงบประมาณเพิ่มควรรายงานมหาวิทยาลัย และในปีต่อไปขอให้คณะจัดสรรงบประมาณต่อไป
4. ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนเรื่องการรับแม่บ้านบริษัท
5. ต่อไปการเขียนชื่อหน่วยงานให้ระบุชื่อใหม่ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น อาคารศรีอยุธยา โดยไม่ต้องวงเล็บต่อท้าย
6. มีการติดป้ายบริเวณโรงอาหาร อาคารสวนหลวงค้างคาว คำว่า "ห้องอาหารติดแอร์" ป้ายนี้ทำให้เสียภูมิทัศน์และเกิดความไม่สวยงาม ดังนั้น ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตรวจสอบ และปลดออก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


.....
(นางปิยะนุช สุขเพชร)
ผู้บันทึกเสนอ
29/สิงหาคม/2562


(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี